

Bản Tóm Tắt Kế Hoạch Chiến Lược của Y Tế Công Cộng – Seattle & Quận King năm 2024-2029



Thư Của Giám Đốc

Tôi biết mọi người đang nghĩ gì: *Lại một kế hoạch chiến lược nhằm chần chừ*. Xin hãy tin tôi khi tôi nói rằng đây không phải là một kế hoạch chiến lược bình thường.

Kế hoạch chiến lược này không chỉ liệt kê những công việc của sở y tế công cộng: tất cả các việc quan trọng mà bộ phận của chúng tôi thực hiện hàng ngày. Có quá nhiều thứ để liệt kê, do đó và những lý do khác, chúng tôi đã đi theo hướng khác khi lập kế hoạch chiến lược này.

Quý vị có ngạc nhiên không? Nếu có thì tốt.

Tôi rất vui mừng được chia sẻ kế hoạch chiến lược mới của Sở Y Tế Công Cộng với mọi người. Trong kế hoạch mới này, chúng tôi sẽ thực hiện cách khác. Chúng tôi bắt đầu với lý do tại sao chúng tôi thực hiện công việc của mình - để giải quyết vấn đề Phân biệt Chủng tộc như một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng - và cách chúng tôi thực hiện công việc của mình - tập trung để chống phân biệt chủng tộc, mang lại công bằng cho vấn đề sức khỏe, tăng sức khỏe tinh thần của dân lao động và quan hệ đối tác. Lý do và cách thức sẽ hướng dẫn chúng ta giải quyết một số vấn đề sức khỏe cấp bách nhất của thời đại bây giờ – đó là nội dung của kế hoạch này.

Cách tiếp cận này sẽ chuẩn bị cho chúng ta sẵn sàng cho mọi thứ. Chúng tôi tin rằng câu trả lời của *cái gì* sẽ không ngừng thay đổi và phát triển trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng: các mối đe dọa cũ sẽ tái xuất hiện và những mối đe dọa mới cũng sẽ tiếp tục xuất hiện. Nếu chúng ta có sự đồng thuận về lý do và cách thức, chúng ta có thể giải quyết bất cứ mọi sự trong tương lai.

Y Tế Công Cộng – Seattle & Quận King đang trong thời điểm chuyển đổi ra khỏi giai đoạn ứng phó khẩn cấp căng thẳng mà đã kéo dài nhiều năm của đại dịch COVID-19, trong đó sự bất bình đẳng về chủng tộc là thách thức lớn nhất của chúng ta. Đại dịch COVID-19 đã gây ra tổn thương và lao lực trong công việc, đồng thời buộc bộ phận của chúng tôi cũng như các sở y tế công cộng trên toàn quốc phải suy nghĩ lại về cơ bản cách chúng tôi thực hiện công việc của mình.

Trong khi chúng ta cùng nhau hướng về tương lai, Sở Y Tế Công Cộng vui mừng chia sẻ kế hoạch chiến lược 2024–2029 của chúng tôi. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên những bài học từ đại dịch COVID-19, bao gồm tiếng nói của cộng đồng và nhân viên, và đồng thời đặt ra lộ trình sáu năm tiếp theo cho bộ phận của chúng tôi. Mặc dù loại bỏ chênh lệch và bất bình đẳng trong vấn đề sức khỏe đã là một phần cốt lõi của Sở Y Tế Công Cộng từ lâu, chúng tôi cố tình sử dụng quy trình chống phân biệt chủng tộc trong mọi phần khi thiết lập kế hoạch này.

Trong nhiều thập kỷ, Sở Y Tế Công Cộng của chúng tôi đã không tránh khỏi tình trạng thiếu đầu tư, điều mà đã khiến hệ thống y tế công cộng của quốc gia thiếu sự chuẩn bị để bảo vệ sức khỏe của cư dân Quận King. Các khoản đầu tư gần đây của liên bang và tiểu bang vào cơ sở hạ tầng y tế công cộng và các dịch vụ cơ bản của y tế công cộng là những bước quan trọng và được hoan nghênh, nhưng nhu cầu tài trợ và tài trợ linh hoạt và bền vững vẫn cần thiết để tránh trở lại chu kỳ bùng nổ và phá sản trong lịch sử của nguồn tài trợ y tế công cộng.



Dr. Faisal Khan, Director of Public Health — Seattle & King County

Kế hoạch chiến lược mới này được lập ra vào thời điểm Sở Y Tế Công Cộng đang phải đối mặt với những quyết định quan trọng về công việc trong tương lai. Khi chúng tôi lập kế hoạch ngân sách cho năm tới, kế hoạch này sẽ hỗ trợ các quyết định đầu tư chiến lược của sở và mang lại phương hướng để đáp ứng những thách thức sức khỏe cấp bách nhất của Quận King.

Trong khi đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch này, chúng tôi mong được tiến bộ trong sự giải quyết các tác động sức khỏe của phân biệt chủng tộc, biến đổi khí hậu, bạo lực súng ống, sử dụng thuốc quá liều và tình trạng vô gia cư cũng như các thách thức khác ảnh hưởng sức khỏe của cộng đồng chúng tôi phục vụ. Chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động cốt lõi như các hoạt động phòng ngừa, thúc đẩy và đảm bảo cũng như các mối quan hệ đối tác, hợp tác và xây dựng cơ sở hạ tầng của sở. Kế hoạch này sẽ có tác động sâu rộng, nhưng cam kết của chúng tôi để hiện đại hóa và biến đổi công việc của mình để cung cấp dịch vụ y tế công cộng chất lượng cao dựa trên Dịch vụ Y tế Công cộng Cơ bản của Washington (Washington's Foundational Public Health Services) để thực hiện 10 khuôn khổ của Các khuôn khổ Dịch vụ Y tế Công cộng Thiết yếu và Y tế Công cộng 3.0 (10 Essential Public Health Services and Public Health 3.0 frameworks) sẽ không thay đổi trong 6 năm tới.

Kế hoạch này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của nhân viên và các tổ chức đối tác trong cộng đồng Quận King. Tôi đặc biệt muốn cảm ơn các thành viên trong Nhóm Cố vấn Nhân viên (Staff Advisory Group) và cộng đồng đã đóng góp, hướng dẫn, và cho ý kiến để đảm bảo kế hoạch chiến lược này được lấy nhân viên và cộng đồng làm trung tâm. Nỗ lực, góp phần sâu sắc và cam kết của họ đối với sức khỏe cộng đồng là then chốt trong việc định hình kế hoạch chiến lược này.

Mặc dù vượt qua những thách thức phía trước sẽ không hề dễ dàng, chúng tôi vẫn kiên định và cam kết để biến đổi Quận King thành nơi mà mọi người có đầy đủ sức khỏe, tinh thần và công bằng chủng tộc. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ tiến trình của mình với quý vị và mời sự hợp tác của quý vị để hiện thực những tham vọng này vì sức khỏe của bạn bè, hàng xóm và cộng đồng của chúng ta.

Chúng tôi có nhận được sự chú ý của quý vị chưa? Xin vui lòng đọc tiếp.



Dr. Faisal Khan, Director of Public Health — Seattle & King County



Tóm Tắt Điều Hành

Kế hoạch chiến lược 2024-2029 của Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King mô tả cách đáp ứng cho những thách thức cấp bách và dai dẳng nhất trong vấn đề sức khỏe mà Quận King phải đối mặt, đưa Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một cuộc Khủng hoảng Y Tế Công Cộng vào công việc hàng ngày của chúng tôi và tăng cường các chức năng cốt lõi của chúng tôi để bảo vệ và tăng cường sức khỏe của cộng đồng.

Các vấn đề sức khỏe mà người dân Quận King phải đối mặt rất đáng kể. Những vấn đề phức tạp này phải được giải quyết bằng sự hợp tác của nhiều lĩnh vực và các đối tác. Kế hoạch này mô tả cách Sở Y Tế Công Cộng sẽ tập trung sức và nguồn lực để giải quyết những mối đe dọa sức khỏe của cộng đồng này. Kế hoạch chiến lược cũng sẽ hướng dẫn Sở Y Tế Công Cộng để tăng cường năng lực nội bộ và xây dựng nền tảng để có thể hỗ trợ tất cả các chương trình trong toàn bộ nhằm đáp ứng nhu cầu sức khỏe của người dân.

Trong quá trình lập kế hoạch này, khoảng 100 thành viên cộng đồng và đối tác y tế, cũng như nhân viên trong toàn sở, đã đưa ra phản hồi trong các buổi lắng nghe và phỏng vấn. Vào mùa thu năm 2023, chúng tôi đã triệu tập một loạt Cuộc trò chuyện về Lập kế hoạch Chiến lược. Trong các cuộc trò chuyện đó, nhân viên của chúng tôi cộng tác với các đối tác trong cộng đồng và sử dụng phản hồi này để làm nền tảng cho tầm nhìn, sứ mệnh, nguyên tắc và mục tiêu hàng đầu của Sở Y Tế Công Cộng:

TẦM NHÌN

Sức khỏe, sức khỏe tinh thần và công bằng chủng tộc – trong mỗi ngày cho mọi người ở Quận King.

SỨ MỆNH

Thúc đẩy và cải thiện sức khỏe cũng như sức khỏe tinh thần của tất cả người dân tại Quận King bằng cách dẫn đầu trong sự công bằng chủng tộc cũng như thay đổi các hệ thống và cấu trúc ảnh hưởng đến sức khỏe.

NGUYÊN TẮC

Công bằng, lãnh đạo, hợp tác, đối tác cộng đồng, trách nhiệm và làm việc từ đầu nguồn để giải quyết các yếu tố quyết định sức khỏe của xã hội và nguyên nhân gốc của sự bất bình đẳng trong vấn đề sức khỏe.

Các Mục tiêu hàng đầu



Sở Y Tế Công Cộng dựa vào một loạt các nguồn tài trợ phức tạp của liên bang, tiểu bang và địa phương. Việc thực hiện thành công của những hoạt động được mô tả trong kế hoạch chiến lược này phụ thuộc vào việc điều chỉnh tài nguyên hiện có hoặc xác định tài nguyên và đối tác mới. Sở Y Tế Công Cộng dự định tích cực tìm kiếm các nguồn lực và sử dụng kế hoạch này để sử dụng như một nguồn thông tin về các khoản đầu tư chiến lược trong khi chúng tôi tiếp tục hành trình hướng tới việc trở thành sở y tế công bằng về chủng tộc.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem bản báo cáo đầy đủ của chúng tôi tại

kingcounty.gov/health/strategicplan

THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG

Điện thoại: 206-296-4600

Email: publichealth@kingcounty.gov

Trang web: kingcounty.gov/health

Blog: publichealthinsider.com



Public Health
Seattle & King County



**Chúng tôi có thông tin
với các định dạng khác.**

Gọi 206-263-8870 hoặc TTY: 711.

